

วว. จัดงาน TISTR and Friends 2017 ต่อยอด SMEs ไทยสู่ตลาดโลก



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตร นำโดย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญ ร่วมงาน TISTR and Friends 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจก้าวไกล นำผู้ประกอบการไทยสู่ 4.0” เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการระดับ OTOP, SMEs ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาช่วยพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตแบบครบวงจร รวมถึงการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2560 ณ โซนบี ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

โดยภายในงานจะได้พบกับโซนกิจกรรม อาทิ โซนที่ 1: Partner for your success เป็นการจัดแสดงนิทรรศการสรุปผลงานการพัฒนาผู้ประกอบการไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอท็อป และ SMEs รวมทั้ง นิทรรศการเปิดตัวการให้บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ วว. ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ 17025-2548 สาขาพลาสติกสลายตัวได้...เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มพลาสติกชีวภาพ, โซนที่ 2 : Our Friends การออกบูธให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ในเรื่องการประกอบธุรกิจ โดยหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ระบบ E-Commerce และการเงินการลงทุน เป็นต้น, โซนที่ 3 : Success case จัดแสดงผลภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดย วว. และหน่วยงานเครือข่าย, โซนที่ 4 : Market Place การออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนาจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ E-Commerce เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจได้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถรับคำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ภายในงาน TISTR and FRIENDS 2017 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. โทร. 0 2577 9436-38 หรือ Call center โทร. 0 2577 9300 ในวันและเวลาราชการ E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th